

แนะนำระบบการหมดอายุความ

กรณีที่ไม่ขอเงินคืนภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มิลิทธิได้รับเงินเดือนบำนาญแห่งชาติ (เช่น วันที่ออกนอกประเทศ วันที่ถึงกำหนดอายุบำนาญ) จะไม่สามารถรับเงินเดือนได้เนื่องจากหมดอายุความแล้ว

คำแนะนำการสมัครบริการอีเมล

กรณีสมัครบริการอีเมลสามารถรับการแจ้งคำแนะนำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางอีเมล เมื่อมีเหตุผลของการชำระเงินบำนาญ

การแจ้งเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่อยู่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนคนต่างด้าว สถานะการอยู่อาศัย, การได้สิทธิ (โอนสัญชาติ) หรือเสียสิทธิการเป็นพลเมืองเกาหลี, ทะเบียนที่อยู่อาศัยของชาวเกาหลีในต่างประเทศ, ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลติดต่อ
ผู้อาศัยชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อสาขาในท้องที่ หรือที่ศูนย์ติดต่อสอบถาม (1355 โดยไม่ต้องกดหมายเลขพื้นที่)

โครงการเงินบำนาญแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ

Guide to the National Pension for Foreigners

บริการสำหรับชาวต่างชาติ

☎ ศูนย์บริการสำหรับชาวต่างชาติ 02. 2176. 8700

บริการให้คำปรึกษา ภาษาจีน 02. 2176. 8735

ภาษาไทย 02. 2176. 8730

ภาษาอินโดนีเซีย 02. 2176. 8734

☎ ศูนย์บริการให้คำปรึกษาชาวต่างชาติอันชาน

031. 365. 3082~3, 3086, 3087, 3089

สามารถเข้าเยี่ยมชมเพื่อขอรับคำปรึกษาด้วยภาษาจีน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, อุซเบกิสถาน ได้

ที่อยู่: คยองกักโด อันชานชี ทันวอนกู ซินคิลโร 1คิล 10 เวสต์ทาวเวอร์ ชั้น 1

🌐 โฮมเพจภาษาต่างๆของสำนักงานกองทุนเงินเดือนบำนาญแห่งชาติ

www.nps.or.kr

ให้บริการภาษาอังกฤษ, จีน, อินโดนีเซีย, มองโกเลีย



โครงการเงินบำนาญแห่งชาติ สำหรับชาวต่างชาติ

Guide to the National Pension for Foreigners



โครงการเงินบำนาญแห่งชาติคืออะไร ?

เป็นระบบประกันสังคมภาคบังคับของรัฐบาลที่จะต้องทำการชำระเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อตอนชราภาพหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือเสียชีวิตโดยไม่คาดคิด ซึ่งเมื่อตอนชราภาพ, ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะได้รับเงินบำนาญช่วยเหลือเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว

การเข้าร่วมโครงการเตรียมเงินบำนาญแห่งชาติภาคบังคับ

ชาวต่างชาติทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี และพำนักอยู่ในประเทศเกาหลีต้องเข้าร่วมโครงการเงินบำนาญแห่งชาติ เช่นเดียวกับชาวเกาหลี อย่างไรก็ตามในกรณีที่รัฐบาลของประเทศตนไม่ได้ให้การคุ้มครองเงินบำนาญที่เทียบเท่า ให้แก่ชาวเกาหลี ชาวต่างชาตินั้นจะได้รับยกเว้นในการเข้าร่วมโครงการเงินบำนาญแห่งชาติ

นอกจากข้อบัญญัติข้างต้นแล้ว หากมีข้อบัญญัติอื่นอีกเกี่ยวกับประกันสังคมที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันกับประเทศของชาวต่างชาตินั้น ให้ถือเอาข้อบัญญัตินั้นเป็นสำคัญ

การจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการเงินบำนาญ

สำหรับแรงงานในสถานประกอบการ จะต้องแบ่งจ่ายกับผู้ประกอบการ คนละ 4.5% จากทั้งหมด 9% ของฐานรายได้ที่คำนวณโดยใช้เกณฑ์รายได้ทั้งหมด

ผู้ประกันตนเอง (เช่น ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว) จะต้องจ่ายเงินสมทบจำนวน 9% ของฐานรายได้ ต่อเดือนตามที่แจ้งไว้ (ได้รับจริง)

* ทั้งคนต่างชาติและคนเกาหลีต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน และจ่ายภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป

ประโยชน์ทดแทน

ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เช่นเดียวกับชาวเกาหลี

* สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินบำนาญได้ที่ศูนย์บริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติคอลเซ็นเตอร์(1355) หรือสำนักงานสาขาใกล้บ้าน

โดยหลักการแล้ว จะไม่จ่ายเงินบำนาญให้ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หาก มีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อต่อไปนี้ คือ เดินทางออกจากเกาหลีโดยถาวร หรือเสียชีวิต หรือมีอายุครบตามเกณฑ์การจ่ายเงิน จะได้รับเงินบำนาญเห็นพ้องกันเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ร่วมจ่ายและดอกเบี้ย

1 คนต่างชาติที่ประเทศของตนมีข้อตกลงในความมั่นคงทางสังคม

เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, สาธารณรัฐเช็ก, เบลเยียม, โปแลนด์, สโลวาเกีย, บัลแกเรีย, โรมานี, และออสเตรเลีย, อินเดีย, ตุรกี, สวิตเซอร์แลนด์, บราซิล

2 คนต่างชาติที่ประเทศของตนมีการจ่ายเงินบำนาญก่อนคืนแก่คนเกาหลีเหมือนกัน

ระยะเวลาสมัครขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป

เบลีส

ระยะเวลาสมัครขั้นต่ำ 1 ปีขึ้นไป

เกรนาดา, จอร์แดน, เซนต์วินเซนต์ และ แอนด์ เกรนาดา, ซิมบับเว, คาเมรูน, ไทย, ภูฏาน

ยินยอมให้รับเงินได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ

กานา, ศรีลังกา, เบอร์มิวดา, มาเลเซีย, สวิสเซอร์แลนด์, เอลซัลวาดอร์, อินโดนีเซีย, เคนยา, คาซัคสถาน, ฮองกง, ตรินิแดด แอนด์ โทบาโก, ตุรกี, ชูदान, อินเดีย, โคลัมเบีย, วานัวตู, ฟิลิปปินส์, ติมูเรีย, อุกันดา

* การสะสมเงินต้องเป็นไปตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ของแต่ละประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้เท่านั้นท่านจึงจะสามารถขอรับเงินบำนาญได้

3 คนงานต่างชาติที่พำนักในเกาหลี โดยถือวีซ่า E-8 E-9 และ H-2

* ลบวีซ่า E8 (จ้างงานหลังจากได้รับการฝึกอบรมงานอุตสาหกรรม) แล้ว (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2553)

เอกสารที่ใช้ยื่นเมื่อขอคืนเป็นเงินก้อน

เอกสารที่ต้องแสดง

• กรณียื่นคำขอภายในประเทศเกาหลี (ร้องขอก่อนเดินทางกลับ)

แบบคำร้อง, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรต่างด้าว, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาตัวเครื่องบิน เป็นต้น

✈ บริการจ่ายเงินก้อนคืนที่สนามบิน

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง: ชาวต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศตนเองภายใน 1 เดือนโดยทางสนามบินอินชอน

วิธีการสมัคร : ก่อนเดินทางออกจากประเทศเกาหลี ท่านสามารถเดินทางไปสำนักงานสาขาใกล้บ้านเพื่อสมัครยื่นขอรับเงินบำนาญเห็นพ้องกันโดยใช้บริการชำระเงินที่สนามบิน

โดยปกติแล้วการชำระเงินบำนาญเห็นพ้องกันให้ชาวต่างชาติจะกระทำเมื่อได้รับการยืนยันว่าชาวต่างชาติออกจากเกาหลีแล้ว เฉพาะกรณีสมัครใช้บริการชำระเงินที่สนามบิน สามารถรับเงินได้ตอนที่เดินทางออกจากเกาหลี

• กรณียื่นคำขอจากต่างประเทศทางไปรษณีย์ (ร้องขอหลังการเดินทางกลับ)

แบบคำร้องและไปรษณียบัตรระหว่างประเทศ : (ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยราชการภายใน ประเทศที่เจ้าตัวอยู่ และรับรองจากสถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีในประเทศนั้น), สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง

ยื่นคำร้องผ่านศูนย์ให้ความร่วมมือตามข้อตกลงในประเทศของตน

• เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้อง, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัญชีธนาคาร

• ประเทศที่เกี่ยวข้อง

มองโกเลีย, อุซเบกิสถาน, ไทย, ศรีลังกา, คีร์กีซสถาน, อินโดนีเซีย

เอกสารเพิ่มเติมกรณีต้องการโอนเงินระหว่างประเทศ:

แบบฟอร์มโอนเงินระหว่างประเทศ, รายการเคลียโอนไหวทางบัญชี หรืออื่นๆที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นบัญชีของตนเอง